

ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๙/๒๒



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๔๐๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๕๒๕

ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

จังหวัดกระบี่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างถนน ระบบประปา การขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งการดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึงขอกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หากสำรวจแล้วพบว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่นเช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น ให้ดำเนินการขออนุมัติหรืออนุญาตจากส่วนราชการนั้น จนได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อนที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุวรรตน์ โภคทรัพย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๘๘



ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๕๒๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๘๘๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างถนน ระบบประปา การขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งการดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินการสำรวจ พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หากสำรวจแล้วพบว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น ให้ดำเนินการขออนุมัติหรืออนุญาตจากส่วนราชการนั้น จนได้รับ การอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อนที่จะดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการได้ที่ QR Code หายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายชูศักดิ์ อาญาเมือง ๐๘-๐๕๘๗-๓๔๗๓